



พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๖



ประกาศมหาวิทยาลัยอเนศวร
เรื่อง ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาคุณวุฒบัณฑิตศึกษาศึกษา
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอเนศวร พ.ศ. ๒๕๓๓
สภามหาวิทยาลัยอเนศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐๔ (๕ / ๒๕๔๕) เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๕
ได้ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาคุณวุฒบัณฑิตศึกษาศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังนี้

ปริญญานิติศาสตรคุณวุฒบัณฑิตศึกษาศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

เกษม วัฒนชัย
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยอเนศวร

ประกาศราชสตุติเฉลิมพระเกียรติคุณ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยอเนศวร ทูลเกล้าฯ ถวาย
วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
ณ วังสุโขทัย

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทูลเกล้าฯ ถวาย

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยอเนศวร
ขอพระราชทานพระราชนุญาตประกาศราชสตุติเฉลิมพระเกียรติคุณ ในสุภาวาระที่มหาวิทยาลัยได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณให้ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แต่
ได้ฝ่าละอองพระบาท ดังต่อไปนี้

ในฐานที่ได้ฝ่าละอองพระบาททรงดำรงตำแหน่งรัชทายาทแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงกอปรด้วย
พระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานา นับเป็นอเนกประการเพื่อทะนุบำรุง
ประเทศชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตของมวลพลสกนิกรไทยให้มีความผาสุกมั่นคง และวัฒนาถาวรยิ่ง ๆ
ขึ้นไปโดยลำดับในพระมหากรุณาธิคุณอันพันจะประมาณนี้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของงานด้านนิติศาสตร์ว่า
เป็นศาสตร์หนึ่งที่จะช่วยวางระบบ และจัดระเบียบให้กลไกต่างๆ ของสังคม ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดความชอบธรรมต่อทุกกลุ่มทุกฝ่ายโดยเสมอภาคเท่าเทียมกันได้ฝ่าละอองพระบาทจึงมีพระวิริยะอุตสาหะศึกษาวิชาการ
ด้านกฎหมาย ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จนได้ทรงสำเร็จการศึกษาด้วยดีนอกจากนี้ได้ทรงแสดงความ
ใส่พระทัยในกระบวนการยุติธรรมเป็นพิเศษโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ โปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินไป
ทอดพระเนตรกิจการของ ศาลสถิตยุติธรรมเพื่อทรงศึกษาเกี่ยวกับงานกฎหมายในบางวโรกาสกับทั้งมี
พระมหากรุณาธิคุณพระราชทานข้อแนะนำและพระราชวินิจฉัยต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อกิจการด้านกฎหมาย
เป็นอย่างยิ่งพระเมตตาคุณ และพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงแสดงความสนพระทัยต่อกิจการด้านนิติศาสตร์นี้
ย่อมเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายให้พร้อมอุทิศตนเพื่อสร้างสรรคัจรรโลงวิชาชีพและบทบาท
หน้าที่ของตนให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไปบังเกิดผลอันดีคือประโยชน์สุขแห่งทวยราษฎร์และความเจริญ
ก้าวหน้าของประเทศสมดังพระราชปณิธาน และพระราชประสงค์แห่งได้ฝ่าละอองพระบาท

ด้วยสำนักขาบซึ่งในพระมหากษัตริย์คุณ และพระราชกรณียกิจอันได้ทรงบำเพ็ญ โดย
พระราชวิริยะและพระราชวิสัยทัศน์กว้างไกลในเชิงนิติศาสตร์ดังกล่าวมาซึ่งกรมทูลเกล้าฯ
ขอมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานพระราชมติโปรดเกล้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวาย
ถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติและสวัสดิการแก่มหาวิทยาลัยกับทั้งเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติคุณให้เป็นที่ยกย่องในพระปรีชาสามารถแห่งใต้ฝ่าละอองพระบาทสืบไป
ในวาระอันเป็นมงคลยิ่งนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชมติโปรดเกล้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวาย
มหาวิทยาลัยอานนทราช และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าฯ ถวาย
ถวายปริญญาและฉลองพระองค์ครุย โดยลำดับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม



**ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง อนุมัติปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาศาสตร์
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๕**

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๓๓
สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐๔ (๕ / ๒๕๔๕) เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๕
ได้อนุมัติปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังนี้

**ปริญญาการศึกษาตรีบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินทร์**

**ปริญญาแพทยศาสตรตรีบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีสุกรี**

**ปริญญาศิลปศาสตรตรีบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม
นายวิจารณ์ ไชยันทน์**

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

เกษม วัฒนชัย

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย)

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินทร์
ปริญญาการศึกษาคุณวุฒิปดกตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. พนัส หันนาคินทร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท การศึกษา ปริญญาเอกสาขาการอุดมศึกษาและคณิตศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกา ได้เข้ารับราชการอยู่ในวงการศึกษาโดยตลอดเริ่มจากการเป็นครูประจำบาลและครูใน โรงเรียนฝึกหัดครู ต่อจากนั้นเจริญก้าวหน้าขึ้นโดยลำดับคือ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนมัธยมประสานมิตร อาจารย์วิทยาลัยวิชาการศึกษา และรองอธิการบดีวิทยาลัยวิชาการศึกษา พิชณุโลก ซึ่งต่อมาปรับเปลี่ยนสถานภาพ เป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิชณุโลก และปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ท่านได้อยู่ใน ตำแหน่งรองอธิการบดีซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดของสถาบันขณะนั้นเป็นเวลาหลายสมัย และเกษียณอายุราชการ ขณะดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๐ ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๒ โดยยังครบหน้าที่เป็นอาจารย์พิเศษของ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปฏิบัติหน้าที่สอน และควบคุมปริญญาบัณฑิต ในระดับบัณฑิตศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยจวบจนปัจจุบัน

กล่าวได้ว่าตลอดระยะเวลาอันยาวนานในชีวิตราชการศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินทร์ ได้สร้างคุณูปการต่อวงการการศึกษาไทยเป็นอย่างมาก อาทิ ในตำแหน่งบริหารท่านได้ เสริมสร้างและผลักดันให้วิชาชีพครูมีมาตรฐานในระดับสูงเป็นที่ยอมรับ ได้ร่วมเป็นผู้ออกตั้งและบุกเบิกวิทยาลัยวิชาการศึกษา พิชณุโลก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิชณุโลกรวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการริเริ่มและสนับสนุนการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยนเรศวร และนอกจากงานในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยแล้วยังได้รับการแต่งตั้ง เป็นนายกสภาสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ในวงวิชาการ ท่านได้ผลิตงานวิจัย ตำราวิทยานิพนธ์ และแบบเรียนในระดับชั้นต่างๆ เป็นจำนวนมากและยังเป็นวิทยากรบรรยายวิชาการให้แก่สถาบันและองค์กรต่าง ๆ โดยตลอดจนถึงปัจจุบันทำให้ ได้รับการประสาทปริญญาศึกษาศาสตรคุณวุฒิปดกตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยบูรพา ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๘ ด้วยเกียรติคุณความสามารถอันควรแก่การยกย่องให้เป็นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จึงเห็นสมควรขอพระราชทานปริญญาการศึกษาคุณวุฒิปดกตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินทร์ เพื่อเป็นเกียรติยศแก่ตนและวงศ์ตระกูลสืบไป

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวูธ ศรีสุกรี ปริญญานาแพทย์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวูธ ศรีสุกรี สำเร็จการศึกษาปริญญานาแพทย์ศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมรางวัลเหรียญทองคะแนนเยี่ยม จากคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ศึกษาต่อและได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะทางสาขาวิชาประสาทวิทยา ประกาศนียบัตรสาขา Electroencephalography จากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา

ในด้านการทำงานเริ่มต้นรับราชการเป็นนายแพทย์ที่ศิริราชพยาบาลแล้วย้ายเข้าสังกัดเป็นอาจารย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ต่อมาได้อโอนเข้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นอาจารย์แพทย์ในระยะก่อตั้งบุกเบิกและได้ปฏิบัติงาน ณ สถาบันแห่งนี้ยาวนานถึง วาระเกษียณอายุราชการ โดยได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ รวมทั้ง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จนถึงได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดคือ อธิการบดี

ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติราชการ นอกจากจะทำงานอย่างมุ่งมั่นจริงจังแล้วยังเป็น ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและรอบด้าน จึงได้เสนอโครงการและกลยุทธ์การดำเนินงานอย่างสร้างสรรค์ เป็นผลดี ต่อการบริหารมหาวิทยาลัยและคุณภาพทางวิชาการ เช่น การจัดกองทุนพัฒนาคณะ การปรับเปลี่ยนหลักสูตร แพทยศาสตร์ รวมทั้งโครงการร่วมมือในด้านต่างๆ ทั้งกับองค์กรต่างประเทศและภายในประเทศ ซึ่งนอกจาก เสริมสร้างผลึกคิดให้แก่แต่ละองค์กรต่างเติบโตก้าวหน้าไปด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังนับว่าเป็นการสร้าง แบบแผน และวัฒนธรรมของการร่วมมือกันระหว่างองค์กรของสังคมไทยอย่างน่าชื่นชมยิ่ง

หลังเกษียณอายุราชการจนถึงปัจจุบัน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวูธ ศรีสุกรี ได้เข้าดำรงตำแหน่งเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรประสานงานสถาบัน ผลิตแพทย์ของประเทศ ในบทบาทดังกล่าวนี้ ได้เน้นการร่วมมือพัฒนาเสริมสร้างการผลิตแพทย์ใหม่มีความก้าวหน้า และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังร่วมเป็นกรรมการที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงานต่างๆ รวมถึงการทำหน้าที่วิทยากร เผยแพร่ความรู้ในด้านแพทยศาสตร์ศึกษา การบริหาร และเป็นผู้ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันต่างๆ โดยสม่ำเสมอตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

ด้วยเกียรติคุณความสามารถและการอุทิศตนเพื่องานอย่างสร้างสรรค์ จนก่อให้เกิดประโยชน์ และความก้าวหน้าในวงการสาธารณสุขไทยและประเทศชาติดังกล่าวแล้ว สภามหาวิทยาลัยนเรศวร จึงเห็น สมควรขอพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวูธ ศรีสุกรี เพื่อเป็นเกียรติยศแก่ตนและวงศ์สกุลสืบไป

นายวิจารณ์ ไชยนั้นนท์

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนศาสตร์สังคม

นายวิจารณ์ ไชยนั้นนท์ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นายวิจารณ์ ไชยนั้นนท์ ได้เข้ารับราชการสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยเริ่มจากตำแหน่งวิทยากร วิทยาลัยการปกครอง ต่อจากนั้น ได้ก้าวสู่ตำแหน่งในระดับสูงขึ้นโดยลำดับ โดยมีโอกาสปฏิบัติงานทั้งในฝ่ายงานบริหารในกระทรวงและงานฝ่ายปกครองในพื้นที่นับว่าเป็นผู้มีประสบการณ์สูงมีความเชี่ยวชาญงานบริหารและพัฒนาชุมชนเป็นอย่างดี จึงได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบงานสำคัญมาโดยตลอด เช่น ผู้อำนวยการโรงเรียนนายอำเภอ ผู้อำนวยการกองการเลือกตั้ง กรมการปกครอง ในด้านงานฝ่ายปกครอง ได้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพิษณุโลก ก่อนที่จะย้ายไปรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในปัจจุบัน

ด้วยความรู้ความสามารถอันสูงยิ่งประกอบกับความใส่ใจปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขัน รับผิดชอบ มีวิสัยทัศน์อันดี ได้ริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานจำนวนมากเพื่อปรับปรุงงานบริหารและการพัฒนาชุมชน โครงการเหล่านี้ส่วนหนึ่งได้รับรางวัลเกียรติคุณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการ "สมุนไพรรักษาโรค" โครงการ "สายตรวจเดินเท้า" และโครงการ "แก๊สโซลีนประหยัด" เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันสนับสนุนโครงการจัดตั้งและดำเนินการสถาบันระดับอุดมศึกษาในจังหวัดที่รับผิดชอบ คือ วิทยาเขตสารสนเทศ จังหวัดพะเยา ของมหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เนื่องด้วยตระหนักในความสำคัญของการศึกษาว่าจะเป็นรากฐานอันสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยแนวคิดอันกว้างไกลสร้างสรรค์ กอปรด้วยความทุ่มเทอุทิศตนให้แก่งานดังกล่าว ได้ยิ่งประโยชน์ให้ท้องถิ่นในความดูแล มีความเจริญอย่างรุดหน้า ประชาชนมีอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นแบบอย่างของการบริหารและพัฒนาสังคมที่ควรศึกษายกย่อง

โดยเกียรติคุณความรู้ความสามารถดังปรากฏผลงานอย่างเป็นรูปธรรม สภามหาวิทยาลัยนเรศวร จึงเห็นสมควรขอพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนศาสตร์สังคม แก่ นายวิจารณ์ ไชยนั้นนท์ เพื่อเป็นเกียรติยศแก่ตนและวงศ์สกุลสืบไป